

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRÊN INTERNET TÌM HIỂU “BÁC HỒ VỚI THÁI BÌNH - THÁI BÌNH LÀM THEO LỜI BÁC” Thêm hiểu tấm lòng của Bác, thêm yêu quê hương



Cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Phụ tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”.

Những ngày qua, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đội viên trong tỉnh đã tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”. Với mỗi cá nhân, đây là dịp để hiểu hơn về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm Bác Hồ dành cho Thái Bình và hiểu hơn những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong 55 năm qua theo lời dạy của Bác.

Theo anh Trần Quốc Vắn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiến (Vũ Thư): Mỗi lượt thi, với những câu hỏi trắc nghiệm là một lần tôi được hiểu rõ hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với việc tham gia cuộc thi, những địa danh cùng những dấu mốc lịch sử quan trọng của tỉnh gắn với những năm tháng hào hùng cách mạng mà trước đây được học, được nghe thì nay được tìm hiểu và nắm rõ hơn.

Kết thúc đợt 1 cuộc thi, có 94.407 học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tham gia dự thi với 182.932 lượt thi. Góp phần vào kết quả này có sự vào cuộc tích cực của tổ chức đoàn, đội các cấp trong việc chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn, hướng dẫn tham gia cuộc thi. Mỗi huyện, thành đoàn đều lựa chọn 1 đơn vị để phát động hưởng ứng làm điểm. Suốt những ngày qua, các trang facebook cá nhân của cán bộ đoàn các cấp, fanpage của các cấp bộ đoàn liên tục xuất hiện các bài viết tuyên truyền về cuộc thi. Điều này đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong thanh thiếu niên. Em Trần Phương Hà, học sinh Trường Tiểu học - THCS Hòa Bình (Vũ Thư) chia sẻ: Năm 2020, em đã tham gia thi về tranh với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ”. Nhưng đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Bác Hồ. Cuộc thi đã giúp em tìm hiểu kỹ hơn những lần Bác về thăm Thái Bình. Đồng thời, tiếp thu thêm thông tin về những sự kiện mà trước đây chưa có dịp tìm hiểu qua sách báo. Việc đăng ký tham gia cuộc thi cũng rất dễ dàng. Bộ câu hỏi phù hợp với lứa tuổi của chúng em, giúp em có thêm kiến thức có thể phục vụ việc học tập. Em sẽ tiếp tục học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, phấn đấu học tập giỏi để mai sau góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Còn chị Nguyễn Thị Kiều Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) cho biết: Tham gia cuộc thi, một lần nữa thế hệ trẻ chúng tôi hiểu biết thêm về những năm tháng hoạt động của Bác Hồ cũng như truyền thống lịch sử của quê hương, thể hiện tình cảm với Bác Hồ cũng như nguyện vọng của thanh niên nói chung và thanh niên nói riêng. Việc tham gia cuộc thi trên internet nên thuận lợi hơn, từ

QUỲNH PHỤ Chủ động “4 tại chỗ” phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhiều ca F0 đã xâm nhập trong doanh nghiệp và cộng đồng. Cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, huyện Quỳnh Phụ chủ động “4 tại chỗ” để phòng, chống dịch hiệu quả.

Khai phòng, chống dịch gặp một số khó khăn, lung tung thì nay việc được tuyên truyền, tập huấn thường xuyên các phương án, biện pháp ứng phó với dịch nên chúng tôi luôn chủ động trong mọi tình huống kể cả khi có dịch. Điển hình như ngày 23/11, trên địa bàn xã ghi nhận ca F0, sau khi nắm thông tin, địa phương đã triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để chống dịch. Cùng với lực lượng của xã, huyện đã tăng cường lực lượng y tế gồm 120 người hỗ trợ tổ chức truy vết, khoanh vùng và xét nghiệm. Trong 16 giờ đã giám sát, khai thác tiền sử dịch tễ, xét nghiệm toàn bộ người dân thuộc 8 thôn trong xã, trong đó xác định được các trường hợp F1 để cách ly. Còn đối với ca F0 tại xã An Ấp vào ngày 26/11, chỉ trong 8 giờ sau khi phát hiện ca dương tính, địa phương đã truy vết được toàn bộ người dân ở 2 thôn để bóc tách F0. Sau hơn 2 tuần xuất hiện những ca F0 đầu tiên, đến nay số ca F0 trên địa bàn xã An Vinh là 9 ca, xã An Ấp 8 ca, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhiều chốt kiểm soát dịch Covid-19, khu

phong tỏa đã được dỡ bỏ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở 2 địa phương trên đã trở lại trạng thái bình thường mới. Không chỉ triển khai phương châm “4 tại chỗ” hiệu quả trong khu dân cư, đối với hoạt động phòng, chống dịch trong doanh nghiệp, công tác ứng phó với dịch cũng được huyện triển khai kịp thời. Khi có ca F0 xuất hiện trong doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cụm công nghiệp của huyện phối hợp với lãnh đạo xã, thị trấn kiểm tra sát sao việc triển khai phương châm “3 tại chỗ”. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu “3 tại chỗ” phòng, chống dịch, huyện sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất. Đầu tháng 12/2021, tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đạt Gia (xã An Vũ) ghi nhận một số công nhân dương tính với SARS-CoV-2. Qua đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công ty chưa bảo đảm các yêu cầu “3 tại chỗ” phòng, chống dịch cũng như chưa chấp hành tốt những biện pháp phòng dịch, đặc biệt chưa

có phương án cụ thể để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến gia tăng ca trường hợp F0 trong Công ty. Để bảo đảm an toàn cho người lao động, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện tổ chức phong tỏa toàn bộ Công ty và yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục được những tồn tại; đồng thời sẽ xem xét đánh giá lại kết quả, đủ điều kiện mới cho hoạt động trở lại. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cho biết thêm: Thời gian tới, Quỳnh Phụ tiếp tục chủ động triển khai “4 tại chỗ” tại các địa phương và “3 tại chỗ” trong doanh nghiệp, trong đó yêu cầu doanh nghiệp bố trí lực lượng phòng, chống dịch tương đương với 1 xã, mỗi phân xưởng tương đương 1 khu dân cư. Đến nay, huyện đã xây dựng kịch bản mới sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi số lượng F0 tăng nhanh, bảo đảm các điều kiện về cách ly, phong tỏa, xét nghiệm, truy vết một cách hữu hiệu.

NGUYỄN CƯỜNG



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Xuân Lai, xã An Ấp (Quỳnh Phụ).

Phòng cháy, chữa cháy tại chợ, trung tâm thương mại

Để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Công an tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn PCCC, kịp thời khắc phục những nguyên nhân gây mất an toàn về PCCC nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm chợ, trung tâm thương mại hoạt động. Thời điểm cuối năm, tại các chợ, trung tâm thương mại đang tập trung lượng hàng hóa lớn để phục vụ người dân. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng gas, điện, nhiên liệu trong sinh hoạt, sản xuất dịp tết tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Vì vậy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh phối hợp với công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ chủ động xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ và thực tập các phương án PCCC và CNCH bảo đảm an toàn trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đầu tháng 11/2021, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại

Trung tâm thương mại Vincom, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên Vincom Plaza chia sẻ: Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên cũng như lực lượng PCCC tại chỗ đang làm việc tại đây. Chúng tôi cũng được trang bị nhiều kiến thức về PCCC, nhất là cách xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân và mọi người.

Cùng với tổ chức thực tập các phương án PCCC và CNCH, thời điểm này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các huyện, thành phố tập trung kiểm tra các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như chợ và hàng xăng dầu, các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa lớn, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ở người dân kết hợp với sản xuất, kinh doanh... Tại các điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót về PCCC. Bên cạnh đó, lồng ghép tuyên truyền đến người dân, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt tại bếp nấu ăn, nơi thờ cúng, hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì bình chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi không may có sự cố xảy ra. Ông Trần Đại Dương, siêu thị điện máy xanh, thành phố Thái Bình cho biết: Siêu thị đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết bảo

đảm an toàn PCCC; thành lập được đội trực PCCC 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Đối với một số thiếu sót về công tác PCCC được đoàn kiểm tra chỉ ra, chúng tôi sẽ kiến nghị lãnh đạo đơn vị kịp thời bổ sung, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Ông Hà Văn Chiến, Ban Quản lý chợ Bo, thành phố Thái Bình cho biết: Với đặc thù là chợ kinh doanh nhiều mặt hàng dễ xảy ra cháy, nổ, chúng

tôi thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương trong việc sử dụng điện, sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, không tự ý đốt hương tại cửa hàng... Ngoài ra, Ban Quản lý chợ còn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC và CNCH cho thành viên Ban Quản lý và đại diện các hộ kinh doanh tại chợ. Nhìn chung, bà con tiểu thương chấp hành tốt các quy định về PCCC nên thời

gian qua không có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tuy nhiên hiện nay, một số chợ, trung tâm thương mại ở từng khu vực, từng ngành hàng, gian hàng, sạp hàng, ki-ô hàng giá bố trí gần như liên kế, ngăn cách bằng vật liệu dễ cháy, tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Ngoài ra, hàng hóa bày bán chặt kín trên sạp hàng cũng như để gần sát với hệ thống, thiết bị điện. Bên cạnh đó, hàng hóa thường đống xếp vào các lối đi lại không chỉ cản trở đường đi



Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh phối hợp tổ chức diễn tập PCCC tại Trung tâm thương mại Vincom, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình).

của khách hàng trong điều kiện bình thường mà còn gây trở ngại lớn đối với công tác chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra. Bà Nguyễn Thị Hương, tiểu thương kinh doanh tại chợ thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà cho biết: Chợ thị trấn Hưng Hà được đưa vào khai thác vài chục năm nay. Hiện có trên 300 hộ tham gia kinh doanh, buôn bán, trong đó có khoảng 100 hộ kinh doanh các loại mặt hàng dễ xảy ra cháy, nổ như quần áo, vàng mã... Cơ sở vật chất, hạ tầng của chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là hệ thống PCCC chưa bảo đảm yêu cầu. Chúng tôi mong chợ thị trấn Hưng Hà sớm được quy hoạch, xây dựng, nâng cấp để tiểu thương chúng tôi yên tâm buôn bán.

Trung tá Nguyễn Xuân Khoát, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thông tin: Từ nay tới tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC, xây dựng phong trào toàn dân PCCC tại các loại hình cơ sở này để đưa công tác PCCC trở thành công tác của toàn xã hội.

TÁT ĐẠT